

Source : กรุงเทพมหานคร

Date : 4 พ.ค. 2561 Page : 4

No :

สรรหากกต.ศาลเสนอ2ชื่อเดิมถูกคว่ำ

กรุงเทพมหานคร ๑ มติกรรมการสรรหากกต.รอบใหม่เสนอ 5 รายชื่อให้ สนช. ใหวัด ขณะที่ศาลฎีกายืนยันส่ง 2 รายชื่อเดิมที่ถูก สนช.คว่ำรอบที่แล้ว

หลังจากนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้นัดประชุมกรรมการและเรียกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามรวม 24 คนเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ผ่านการสัมภาษณ์ พร้อมลงมติคัดเลือกตลอดทั้งวันของวันที่ 3 พ.ค.

ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. คณะกรรมการสรรหาฯ เผยแพร่มติคัดเลือกบุคคลให้ผ่านเข้าสู่การให้ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านเอกสารข่าว โดยมีรายชื่อ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสันหัต คิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร



ชีพ จุลมนต์

และสหกรณ์

3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 4.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขั้นตอนจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะส่งชื่อให้

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เพื่อให้พิจารณานำเข้าที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสนช. ในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เพื่อเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบประวัติผ่านคณะกรรมการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ก่อนจะนำกลับมาให้ที่ประชุม สนช. ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่

ส่วนบุคคลที่ได้รับการเสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งอีก 2 คน ที่มาจากสายศาลนั้น มติของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกายืนยันส่งชื่อนายจักรชัย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นบุคคลรายเดิมที่ สนช. เคยลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมา เข้าสู่กระบวนการลงมติของ สนช.อีกรอบ

Source : มติชน

Date : 4 พ.ค. 2561

Page : 11

No: 61143121

แกนนำยื่นข้อเสนอสู่ทศ ยื่นข้อเสนอให้ 'สุวพันธุ์' 6 พค.

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายธีระศักดิ์ ฐิตสุวรรณ์ ประธานชมรมรมบิณ ผู้ประสานงานเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เปิดเผยว่า ในการประชุมแก้ไขปัญหามันปลูกตุลาการเชิงดอยสุเทพในวันที่ 6 พฤษภาคม ที่มีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น เครือข่ายยังยืนยันข้อเสนอเดิมคือขอป่าคืนกลับมาดังเดิม และอย่าไปรุกเพิ่ม ป่าที่ยังทับอยู่ให้ประกาศเขตอุทยานแห่งชาติลงมาครอบเป็นเขตป่า แม้ว่าจะเป็นที่ราชพัสดุก็ตาม

“การที่จะได้ป่าคืน มันจะต้องรื้อเอาสิ่งก่อสร้างออกไป ไม่อย่างนั้นป่าจะไม่ฟื้น และเราเข้าไปฟื้นฟูไม่ได้ ผู้คืนป่ายอมเจ็บตอนนี้ ตัดไปเลย 500-600 ล้านบาท เราก็รื้อหลังคา รื้อหน้าต่าง อุปกรณ์ออกมา ก็จะเหลือแค่โครงสร้างกับถนน แคคืนป่าให้จบเลย เราไม่ต้องการทะเลาะกับสำนักงานศาลหรือใครทั้งสิ้น คนเชียงใหม่ขอป่าคืนมา เพราะป่าดอยสุเทพเป็นเรื่องจิตวิญญาณ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเชียงใหม่” นายธีระศักดิ์กล่าว

นายธีระศักดิ์กล่าวอีกว่า จะมาอ้างว่าไหนๆ ก็

สร้างไปแล้ว เสียงบประมาณไปแล้วปล่อยให้ อยู่ไปเถอะ แบบนี้ไม่ได้ ต่อไปหากมีการรุกอีก พันไร่แล้วอ้างว่ามันสร้างไปแล้ว ซึ่งมันไม่ถูก ที่เราขอให้รื้อไม่จำเป็นต้องรื้อวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้า ขอแค่ที่เราทำข้อตกลงร่วมกัน ประกาศเลยว่าส่วนที่ล้ำแนวป่าดั้งเดิมคือ คอนโดมีเนียม 9 หลัง และบ้านพัก 45 หลัง จะไม่มีข้าราชการเข้าไปใช้งาน ตัดน้ำ ตัดไฟ เอารั้วมากันไว้เลย ห้ามคนไปอยู่ เอาแค่นี้ก่อน ส่วนผู้รับเหมาให้เข้าไปทำงานกลางวันได้ เอาให้จบส่งงวดสุดท้าย ไม่มีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันแล้ว เราก็ว่ากันจะรื้อไม่รื้อ รัฐบาลกับประชาชนมาคุยกัน

“มันต้องมีกฎหมาย ต้องรื้อได้ มันไม่ใช่เราไม่มีกฎหมาย ถ้าไม่รื้อรัฐบาลนี้ รัฐบาลหน้าคนเชียงใหม่ก็ต้องให้รื้อ ผมฝากถึงท่านนายกฯ ว่า ถ้าท่านอยากได้ใจคนเชียงใหม่ ท่านมีนักกฎหมายใกล้ๆ ตัวท่านเยอะแยะ ผมเชื่อว่าท่านสั่งรื้อให้ไวที่สุด ท่านจะได้ใจคนเชียงใหม่ ไม่อย่างนั้นจะเป็นบาดแผล ทะเลาะกันไปตลอด ถ้าไม่รื้อทุกคนก็จะคาใจ เราไม่ต้องการอื่นใด คืนป่าให้คนเชียงใหม่ แค่นั้นจบ” นายธีระศักดิ์กล่าว

บทนำ มติชน



ต้องใช้ประโยชน์

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ของทีมงานโฆษก รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ต่อปัญหาบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา และต่อมาทางเพจได้โพสต์ข้อความขอขอบพระคุณ ทุกความเห็นของประชาชน ต่อกรณีปัญหา บ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ ซึ่งนับว่าเป็น ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี พร้อมกับให้ความ มั่นใจ ว่ารัฐบาลจะพิจารณาและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ เหมาะสม และเกิดประโยชน์ สูงสุด โดยคำนึงถึงข้อกฎหมาย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล เช่น การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงด้วยความราบรื่น

สำหรับความเห็นของประชาชนต่อปัญหา บ้านพักตุลาการที่ปรากฏในเพจไทยคู่ฟ้า มี หลายแนวทาง ทั้งเสนอและสนับสนุนให้ รื้อบ้านพักดังกล่าว และฟื้นฟูสภาพป่า แม้

จะไม่ผิดกฎหมาย แต่ขัดกับความรู้สึกของ ประชาชน มีทั้งไม่ต้องการให้รื้อเพราะเสียดาย งบประมาณ เสียดายทรัพยากร เพราะบ้าน พักสร้างเกือบเสร็จแล้ว ทั้งสภาพป่าเดิมก็ เสื่อมโทรม น่าจะใช้ประโยชน์จากบ้านพักและ พื้นฟูป่า นอกจากนี้ ยังมีความเห็นให้มีการ สอบสวนถึงที่มาที่ไปและหาคนที่อนุมัติให้เกิด การก่อสร้างบ้านพักดังกล่าว เพื่อรับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่กลไกของรัฐบาล สนใจที่จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทาง โซเชียลมีเดีย ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามา แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมี ชั้นตอน และผลก็คือ มีประชาชนเข้ามาแสดง ความคิดเห็นอย่างล้นหลาม และจะยิ่งเป็น เรื่องที่ดี หากรัฐบาลจะนำความเห็นเหล่านี้ ไปประกอบการพิจารณา หรือตัดสินใจแก้ ปัญหา ที่ผ่านมา มีผู้ตั้งคำถามว่า ทำไมฝ่าย คำนับานพักจึงเพิ่งออกมาแสดงตัว และมี คำตอบว่ากลุ่มที่ค้านได้เคลื่อนไหวมาตลอด แต่ไม่มีผู้สนใจรับฟัง ประกอบกับสภาพของ ประเทศหลังการรัฐประหาร ไม่ได้เปิดโอกาส ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นมากนัก กรณีบ้านพักตุลาการ อาจจะเป็นตัวอย่าง ของโครงการที่ไม่ได้รับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ในการใช้พื้นที่ซึ่งอ่อนไหว ต่อความรู้สึกของสังคมเมืองเชียงใหม่

	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :		
Date : 14 พ.ค. 2561	Page : 40	No :

บ้านเก่าไม่มีความสุข

‘สมคิด’ยกเหตุนักการเมืองย้ายพรรคโต้พลังดูเรื่องไร้สาระ

กรุงเทพฯ ● “ประวิตร” ลั่นไม่หวังมือ 5 พ.ค. เผยคู่มือสกด์มีรายละเอียดปฏิบัติชัดเจน “สมคิด” เตือนชัชนันท์ “หญิงหน่อย” ต้องพัฒนาไม่ใช่ปากเก่งอย่างเดียว ได้ดูดูเรื่องไร้สาระ ชี้เหตุต้องย้ายบ้านเพราะไม่มีความสุข แนะนำพรรคการเมืองมุ่งทำคนดี สร้างสรรค์นโยบายดีกว่า “อนุทิน” กลัวข้อครหาไม่ปิดห้องคุยคู่ แต่โชว์เพาเวอร์ชนคน 3 หมิ่นต้อนรับ เพื่อแล้วได้ที่ย้าย ปรชป. นำหวังเรื่องย้ายพรรคมากกว่า เคาะแล้วว่าที่ 5 กกต.จาก 33 รายชื่อ

เมื่อวันพฤหัสบดี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมรับมือการประชุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. ว่า ได้มีการทำคู่มือของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามหลักกฎหมายและไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งคู่มือนี้จะระบุว่า หากเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุมเจอกันต้องดำเนินการกันอย่างไร และมีการกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตาม 7 หัวข้อ ทั้งนี้ ไม่ได้ประเมินการประชุมว่าจะเกิดสถานการณ์อะไร และจำนวนผู้ชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเองก็มีไม่มาก ซึ่งไม่ได้เป็นห่วงอะไร

“ที่ระบุว่าจะนำกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ มาเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้น สื่อว่ากันไปเอง ผมเข้าใจถึงเหตุผลในการเคลื่อนไหวของกลุ่มพีมูฟ เนื่องจากความยากจน ก็ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องการเมือง สื่อจะเอาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอยู่เรื่อย” พล.อ.ประวิตรกล่าว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม อธิบายถึงการจับคู่มือการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์การประชุมชุมนุมว่า มีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้ว 7 ขั้นตอน โดย พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการในที่ประชุมสภากลาโหมให้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำเป็นคู่มือในการดูแลผู้ชุมนุม โดยให้มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไรไม่ให้เกิดการขยายตัวในลักษณะที่เกิดการเผชิญหน้าจนเกิดความรุนแรง เป็นลักษณะของการเตือน พูดคุยทำความเข้าใจในกรอบกฎหมาย ว่าสิ่งใดทำได้บ้าง และสิ่งใดทำไม่ได้ รวมทั้งการปฏิบัติต้องไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

อ่านต่อหน้า 10

บ้านเก่า

เพื่อไม่ให้เกิดการกล่าวอ้างได้ เช่น การไปลือลือคอค หรือการปฏิบัติอื่นๆ ที่ต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

“ไม่ได้เป็นความลับ สามารถเปิดเผยได้ เป็นการทำความเข้าใจร่วมกันกับประชาชน หลักการคือต้องการออกเป็นคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษารายละเอียด เพราะเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติมีทั้งเก่าและใหม่ ซึ่งนายกฯ ไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่พลัดเปลี่ยนเข้ามาตลอดเวลา เพราะจะเป็นเงื่อนไขให้มีการนำไปขยายผลได้ ตรงไหนเป็นช่องว่างหรือการปฏิบัติสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหากระทบกระทั่งก็จะระบุเป็นข้อห้ามไว้ ท่านจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงไปจัดทำสิ่งนี้ขึ้นมา” พล.ท.คงชีพระบุ

สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั้น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ กล่าวถึงกระแสข่าวนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ และนายอุตตม สาวนายน รว.อุตสาหกรรม จะเข้าพบ นายสุชาติ ตันเจริญ แกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำ เพื่อทาบทามให้มาร่วมงานรัฐบาลว่า ต้องไปถามนายสนธิรัตน์และนายอุตตมเอง เรื่องการเมืองต้องพูดน้อยๆ บ้านเมืองจึงเจริญ เพราะตัวหลักในการขับเคลื่อนการเมืองคือพรรคการเมือง ถ้าพรรคการเมืองมีคุณภาพ เอาเวลาส่วนใหญ่ไปคิดเรื่องนโยบายดีๆ ไปดึงคนเก่ง คนดีมีความสามารถมาร่วมทำงาน ไม่ว่าจะพรรคใด เมื่อได้รับเลือกตั้งไปแล้ว ก็สามารถเอานโยบายเหล่านั้นมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้

“เฮียกวาง” อบรม “เจี๊หน้อย”

นายสมคิดกล่าวต่อว่า ถ้ามีแต่พรรคการเมืองที่คิดแต่เรื่องการค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ดำคณโน้นดำคณนี้ แบบนี้ไม่ใช่การเมือง ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น คนก็จะเบื่อหน่าย อย่างที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เคยพูดไว้ ว่าเห็นหรือไม่ใครไปพูด

ใคร ไม่มีเลย แต่ทำไมคนอยากจะย้ายบ้าน เพราะว่าบ้านอยู่แล้วไม่มีความสุขหรือไม่ มันจึงต้องพัฒนาบ้านให้เป็นบ้านที่คนไทยฝากความหวังไว้ได้

“ผมแนะนำว่าพรรคการเมืองในขณะนี้ที่อยู่ว่าจะถึงเลือกตั้ง พยายามคัดสรรคนดีๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดนโยบายเตรียมเอาไว้ เมื่อเลือกตั้งแล้วถ้าใครได้เป็นรัฐบาลหรือเข้าร่วมรัฐบาลจะได้ไปช่วยกันทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้น นี่คือนโยบายที่ต้องสื่อความออกไป ไม่ใช่มาดูดนั่นดูดนี่ ไร้สาระ 10 ปีก็อยู่กับแค่นี้ แล้วคนที่บอกว่าดูดแล้ว ผมรู้จักดี ต้องพัฒนามากกว่านี้” นายสมคิดกล่าว

เมื่อถามว่า เพราะเหตุผลนี้หรือไม่ว่าไม่ต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาสานต่องานที่รัฐบาลได้ทำ นายสมคิดกล่าวว่า ไม่ทราบ เพราะดูสถานการณ์ในขณะนี้และอนาคต ความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเทศ ความสงบของบ้านเมืองเป็นสิ่งจำเป็น ที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วว่าผลงานของรัฐบาลเป็นอย่างไร ซึ่งไปได้ดีเพียงพอ แต่ถ้าใครทำได้ดีกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะประชาชนมีสิทธิเลือก แต่ที่จะบอกว่าใครจะมีพรรคหนุนคนนั้นคนนี้ เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเอง และไม่เคยตอบได้ เพราะทุกคนรู้จักกันดี เป็นเพื่อนกันทั้งนั้น วันหนึ่งข้างหน้าต้องทำงานร่วมกัน ดังนั้นเอาเวลาส่วนใหญ่ไปทำสิ่งดีๆ ดีกว่า

ถามอีกว่า นักการเมืองขณะนี้ยังไม่เสียสละเพื่อประเทศชาติเพียงพอใช่หรือไม่ นายสมคิดปฏิเสธว่าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่เมืองไทยต้องค่อยๆ เปลี่ยน ต้องมีคนใหม่ๆ เข้ามาทำงานร่วมกับคนเก่า สิ่งสำคัญคือต้องมีไอเดียเป็นตัวนำ ส่วนใครจะเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่จะตามมาทีหลัง ทั้งนี้ ถ้าประเทศไทยมีคนอายุกว่าสี่สิบเป็นรัฐมนตรี จะมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นเยอะ แล้วให้คนที่มีความรู้ ค่อยเป็นที่เสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเหมือนสิงคโปร์ ซึ่งเห็นแล้วก็ทั้ง

“ผมไม่เคยเจอพวกเขาเลย ผมไม่มีเวลาจริงๆ พูไปต่างประเทศ เมื่อเห็นชวาก็รู้สึกแปลกใจ แต่ก็ไม่เป็นอะไร เมื่อมาอยู่การเมือง หน้าที่คือทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าเท่านั้นเอง และไม่เคยพูดว่าผมจะไปตั้งพรรคการเมือง ผม

บอกแค่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ทำงานต่อ ถ้าท่านต้องการทำงาน ส่วนพรรคไหนจะสนับสนุนหรือทำอะไรก็แล้วแต่เขา ทุกกลุ่มเพื่อนกันทั้งนั้น พรรคประชาธิปัตย์ก็รู้จักกัน พรรคเพื่อไทยก็มีความดีเยอะ ต้องคิดอนาคตข้างหน้าว่าถ้าต้องทำงานร่วมกัน แล้วจะทำอย่างไร เราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งหลาย เอาบ้านเมืองเป็นตัวตั้ง” นายสมคิดตอบข้อถามว่าช่วงนี้ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักการเมืองหรือไม่

นายสมคิดยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ไปประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดบุรีรัมย์-สุรินทร์ว่า สมควรแล้วที่นายกฯ ต้องไป เพราะ จ.ศรีสะเกษซึ่งอยู่ในกลุ่มจังหวัดดังกล่าวยากจนที่สุดในประเทศ ส่วนจะต้อนรับอย่างไร หรือมีปัญหาอะไร ก็นำเสนอมาเช่นเดียวกับหลายจังหวัดที่ผ่านมา ไม่มีอะไรพิเศษ

เมื่อถามว่า คนจะมองว่ารัฐบาลไปดูดคนของพรรคภูมิใจไทยหรือกวนบุรีรัมย์ นายสมคิดสวนกลับว่า ดูดเวินหรือ การเมืองในเมืองไทย ทุกคนรู้จักกันหมด ทุกพรรครู้จักกันหมด ต้องคิดไปข้างหน้า ช่วยกันทำให้ประเทศเจริญได้อย่างไร อย่าไปคิดว่ามันนั่นมันนี่ ดูดไปดูดมาจะได้มาบ้างอำนาจ คิดอย่างนั้นเป็นความคิดที่เก่ามาก จะไม่เจริญ คิดให้ใหม่ๆ ขอให้คิดถึงอนาคตให้มากๆ ทุกคนต้องทำงานเพื่อประเทศทั้งนั้น ตนขอแค่นี้

หัวน้ถูกตำ! เสียหนุงดปิดห้อง

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้าน เมื่อแขกระดับนายกฯ มาเยือน ตนเองและนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะไปให้การต้อนรับที่สนามช้างอารีนา ก่อนมอบพื้นที่ให้นายกฯ และคณะได้พบปะประชาชนประมาณ 3 หมื่นคน

“การมาครั้งนี้ของ พล.อ.ประยุทธ์ ผมและนายเนวินจะไม่ปิดห้องพูดคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์เหมือนในหลายพื้นที่ที่ผ่านมา เพราะเกรงถูกข้อครหาจากคู่แข่งทางการเมือง แค่วันไป 5 นาทีก็ถูกจับมาตั้งข้อสังเกตแล้ว” นายอนุทินระบุ

ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ปฏิเสธแสดงความเห็นเรื่องการดูด โดยระบุเพียงว่า ไม่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติม แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งนั้น และมีพฤติกรรมมากกว่านี้ ซึ่งการพูดเรื่องการดูดไม่ได้พูดเรื่องปัญหาการดูดในมุมมองที่ว่ามันกระทบกับพรรค แต่

พูดเรื่องในมุมมองที่ว่าพฤติกรรมแบบนี้สมควรหรือไม่สำหรับระบบการเมืองที่เราอยากเห็น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส. กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กในเรื่องนี้ว่า พรรคการเมืองเมื่อจะลงสนามแข่ง ทุกพรรคต้องพร้อมผู้ทุกรูปแบบ แต่ควรถามใจประชาชนมากกว่าว่าอยากได้หรือพรรคที่ดูดีกันมาโดยเอาตำแหน่งและผลประโยชน์กลุ่มตัวเองเป็นตัวตั้ง แล้วมันจะต่างอะไรกับการมีกลุ่มนายทุนซื้อตำแหน่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ แม้ไม่คิดกฎหมายแต่ก็เป็นพฤติกรรมต้นทุรังแบบไม่แคร์

“การอ้างว่าที่ผ่านมาใครๆ ก็ทำนั้นเป็นตรรกะวิบัติ ถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกเราต้องไม่ทำ เหมือนทิ้งขยะลงคลอง การแข่งคิว ใครๆ ก็ทำ แล้วเราควรทำหรือ ลองทบทวนให้ดี พรรคที่ก่อร่างจากวิถีจุดจุดจบเป็นอย่างไร บ้านเมืองประสบปัญหาอะไร ที่สำคัญประชาชนควรถามเขาว่าดูดีมารวมกันเพื่อมีแนวทางแก้ปัญหาบ้านเมืองยังงัยบ้าง ไม่เห็นมีใครบอกเลย” น.ส.รัชดา กล่าว

ส่วนนายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายฯ เดินทางมายังสิงคโปร์ในวันที่ 5 พ.ค. โดยจะมีสมาชิกของพรรคเดินทางไปหาเพื่อหารือรับมือการดู ส.ส.ว่าไต่ถามข่าวนายทักษิณจะเดินทางมาตามคำเชิญของนักธุรกิจที่ให้มาบรรยายเรื่องสกุลเงินดิจิทัลและบิตคอยน์ และคงไม่มีอดีต ส.ส.เดินทางไปพบ เพราะหลายคนได้พบแล้วช่วงตรุษจีนที่ย่องกง ดังนั้นคงมีเพียงกลุ่มลูกหลาน ญาติสนิทเท่านั้น และคงไม่มีการหารือเรื่องการเมืองหรือเรื่องการดู เพราะนายทักษิณเคยบอกกับอดีต ส.ส.ที่เดินทางไปพบช่วงตรุษจีนว่าจะไปยุ่งเรื่องการเมืองไม่ได้ เดี่ยวเป็นช่องทางให้คนไม่หวังดีนำไปร้อง แล้วทำให้พรรคถูกกลบโหมทางการเมืองได้

“การเดินทางมายังสิงคโปร์หรือประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นเรื่องปกติ 5-6 เดือนจะเดินทางมาหารือทางธุรกิจ ครั้งนี้ก็เช่นกัน และคงถือโอกาสตรวจสุขภาพด้วย เพราะท่านมีแพทย์ประจำตัวอยู่ที่นี้” นายสมคิดระบุ

นายสมคิดยังกล่าวถึงกรณีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคระบอบอดีต ส.ส.กทม.ถูกทาบทามให้ไปร่วม

งานกับบางพรรคการเมืองว่า เป็นเรื่องปกติที่มีความพยายามทาบทาม เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคงไม่มีใครไป 3-4 เดือนก่อนหน้าพื้นที่อีสาน สมาชิกหลายคนถูกทาบทามเหมือนกัน แต่วันนี้เงียบไปแล้ว เพราะรู้ว่ามาชวนแล้วไม่มีใครไป ยืนยันว่าสมาชิกในพรรคเพื่อไทยยังเหนียวแน่น โดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานไม่ไปไหน มีเพียงชาวกลุ่มนครปฐมกลุ่มเดียวเท่านั้น สถานการณ์พรรคไม่น่าห่วง แต่ ปชป.น่าห่วง นับแต่ กปปส.ที่ถือเป็นแนวร่วมแยกตัวไป หากจะเป็นปัญหาคงเป็นในส่วนของ ปชป.มากกว่า

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงกรณีนายณัฐพล ทัพสูรณ อดีต ส.ส.กทม. อาจย้ายพรรค ว่าเป็นการตัดสินใจของเขา แต่นายณัฐพลไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เนื่องจากเคยไปบวช แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะออกไปอยู่พรรคอื่น มีเพียงการมาปรารภว่าเคยพูดคุยกับนายสมคิดที่ชักชวนให้ไปทำงานด้วย แต่ยังไม่ตัดสินใจ เพราะอยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศ หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนายณัฐพลจะมาพูดคุยอีกครั้ง ส่วนคนที่ขอย้ายออกจากพรรคแล้วมีเพียงนายสกลธี ภัททิยกุล อดีต ส.ส.กทม.ที่ถูกทาบทามไปเป็นรองผู้ว่าฯ กทม., นายชินช่อ คงอุดม อดีต ส.ส.กทม. เพราะบิดาไปเป็นบุคลากรหลักของพรรคท้องถิ่นโท และนายธานี เทือกสุบรรณ อดีต ส.ส.สุราษฎร์ธานี ที่เคยไปบวช และไม่ได้มายืนยันการเป็นสมาชิกพรรค

ได้แล้ว 5 ว่าที่ กกต.

ขณะที่สำนักงาน กกต. พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มาขอจัดตั้งพรรคต่อ นายทะเบียนพรรคการเมือง หลังจาก ที่ทางกลุ่มได้ขอจดทะเบียนพรรคและขออนุญาติ คสช.จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อช่วงกลางเดือน เม.ย. โดยมีนายสมเกียรติ ศรีสัมพันธ์ อดีต ส.ว.นครสวรรค์ เป็นหัวหน้าพรรค และมีนางนันทนา สงษ์ประชา อดีต ส.ส.ชัยนาท เป็นเลขาธิการพรรค ทั้งนี้ มีกลุ่มการเมืองต่างๆ ทยอยเดินทางมาขอรับการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง 100 กลุ่มแล้ว หลังเปิดให้ยื่นตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. และนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ออกหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง หรือแบบ พ.ก.7/2 จำนวน 36 กลุ่ม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการประเมินคำวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ส.ส.และ ส.ว.จะออกมาแบบไหนว่า ไม่ควรไปเดาคำวินิจฉัยศาล หากเป็นไปได้ไปสภาฯพหุมติ แต่ถ้ารัฐบาลเดาเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนที่ศาลนัดลงมติเรื่อง ส.ว.ในวันที่ 23 พ.ค. แต่เรื่อง ส.ส.ยังไม่มีการนัดนั้น หากมองวันนี้ก็ไม่มียุทธศาสตร์ต่อโรดแมปแต่อย่างใด

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาเป็นประธาน เรียกผู้สมัคร กกต.ที่ผ่านคุณสมบัติ 24 คน จาก 33 คน เข้าสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์รายบุคคล ก่อนที่ที่ประชุมจะสรรหาเหลือ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสันทัต ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัครราชทูตกรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา และกรุงเยก เนเธอร์แลนด์ 4.นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, ปทุมธานี, ระนอง, ชุมพร และนครศรีธรรมราช และ 5.นายอวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส่วนบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่งเป็นรายเดิมที่ สนช. เคยลงมติไม่ให้ความเห็นชอบในการเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.รอบที่ผ่านมา

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปว่า จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ก่อนบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อตั้งคณะกรรมการสอบประวัติ และตั้งคณะกรรมการการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กกต. ได้ประมาณกลางเดือน

ด้านบ้านพักตุลาการดอยสุเทพ จะขอคืนพื้นที่ป่าทั้งที่ไม่ใช่ป่า!



กระแสด้านการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการของศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนดอยสุเทพได้กลายเป็นข่าวใหญ่ที่มีเบื้องหลังของการจุดพลุการเมืองทำอำนาจรัฐบาล คสช. โดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนของฝ่ายสนับสนุนทักษิณที่ยึดโยงอ้างการอนุรักษ์พื้นที่ “ป่าแห่ง” บริเวณใกล้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและปุย มาเป็นประเด็นสำคัญ

ทั้งๆ ที่ขบวนการที่มาของการสร้างบ้านพักครั้งนี้ คนริเริ่มโครงการมาจากฝ่ายการเมืองของนายทักษิณตั้งแต่สมัยที่นายทักษิณยังมีอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 จนถึงการเลือกตั้งครั้งที่ 23 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2548

มีหลักฐานระบุชัดเจนว่าที่ดินที่ก่อสร้างบ้านพักตุลาการครั้งนี้เดิมนั้นเป็นที่ดินสงวนของราชการทหารกองทัพบกที่อยู่ในความดูแลของจังหวัดทหารบกเชียงใหม่ มณฑลทหารบก ที่ 33 กองทัพภาคที่ 3 จากนั้นกระทรวงยุติธรรมต้องการที่ดินส่วนหนึ่งมาสร้างบ้านพักให้ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 จึงได้ขอโอนที่ดินสงวนของกองทัพบกมาเป็นที่ดินราชพัสดุกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเพื่อสร้างบ้านพักดังกล่าว

คณะรัฐบาลในขณะนั้นได้ดำเนินการนำเอาที่ดินบริเวณป่าแห่งมาใช้ซึ่งเป็นที่ดินนอกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถือเป็นที่ราชพัสดุมีการประสานระหว่างสำนักงานประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพบก ข้าราชการการเมืองที่ร่วมสนับสนุนและเห็นชอบมีหลายฝ่าย

ตั้งแต่ นายทักษิณ ชินวัตร, พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร, ดร.ทง พิทยะ, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีการเห็นชอบให้ดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ แล้วผ่านมาถึงรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์, นายสมัคร สุนทรเวช, นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ยุคนี้ตั้งงบประมาณแล้วสร้างบ้านพักสมัยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จนสร้างบ้านพักไปร้อยละ 85 ก็เกิดมีกระบวนการอนุรักษ์ป่าดอยสุเทพขึ้นมาต่อต้านขอคืนพื้นที่ป่า ทั้งๆ ที่มันไม่ใช่ป่าสงวนแต่เป็นที่ดินราชพัสดุ

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา ได้อธิบายให้ทราบว่าพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ 2518 มาตรา 5 บัญญัติว่า ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุดังนั้นแม้มีต้นไม้งอกขึ้นมาในที่ราชพัสดุและมีขนาดเดียวกับต้นไม้ในป่าก็ไม่ทำให้ที่ราชพัสดุกลายเป็นป่าสงวนไปได้ที่ราชพัสดุแปลงนี้ก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังอย่างสมบูรณ์

สำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่ได้บุกรุกป่าสงวนแต่อย่างใด เพราะเป็นที่ดินราชพัสดุมาแต่เดิมที่โอนมาจากที่ดินสงวน

ข้าราชการได้รับโดยมีอัตราค่าเช่าบ้านปี 2560 ในอัตราคนละ 2,500 ถึง 6,000 บาท

แต่มีกำหนดขั้นสูงสุดไว้ หน่วยงานราชการทุกแห่งที่มีหน่วยงานอยู่ในต่างจังหวัด จึงสร้างบ้านพักให้ข้าราชการพักในขณะที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นทั้งทหาร ตำรวจ สรรพากร ครู อัยการ ศาลมีเหมือนกันเหตุต้องสร้างบ้าน



พักให้เพราะในระยะยาวจะประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่ต้องจ่ายให้ข้าราชการที่ต้องเช่าบ้านอยู่บ้านพักข้าราชการจึงเป็นสวัสดิการที่รัฐให้แก่ข้าราชการทุกประเภทเหมือนกันหมด

นายชูชาติ ศรีแสง ยังเผยด้วยว่า ผู้พิพากษาเป็นข้าราชการที่มาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ มาตรา 26 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ก่อนว่าคุณสมบัติที่ต้องมีเหมือนกันคือสอบได้เนติบัณฑิตซึ่งผู้ที่มีสิทธิสอบต้องจบปริญญาตรีนิติศาสตร์ในแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบประมาณ 15,000 คน

ของกองทัพบกโดยตรง การจะวิพากษ์วิจารณ์หรือดำเนินคดีเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ต้องศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายให้รู้เสียก่อนว่าความจริงเป็นอย่างไร ไม่ใช่พอมีผู้ใดนำเรื่องใดมากล่าวก็คิดว่าตามกันไปโดยที่ไม่รู้ข้อเท็จจริง

การที่มีกลุ่มอนุรักษ์ป่าออกมาโจมตีค่าผู้พิพากษาศาลยุติธรรมด้วยถ้อยคำที่หยาบคายในขณะนี้ โดยยกเอาเรื่องที่สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักตุลาการที่เชียงใหม่มาเป็นเหตุอ้างทั้งๆที่ผู้พิพากษาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการก่อสร้างของสำนักงานศาลยุติธรรมเลยทั้งนี้เพื่อต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของศาล

หน่วยราชการต่าง ๆ ต้องสร้างบ้านพักให้แก่ข้าราชการเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการกำหนดว่า ข้าราชการที่มีคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่มีคำสั่งบรรจุครั้งแรก ให้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามอัตราที่กำหนดโดยยึดโยงกับอัตราเงินเดือนที่

มีผู้สอบได้ทั้งข้อเขียนและปากเปล่าปีละ 2,000 คน

ผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี ในวันยื่นใบสมัครแต่ละปีจะมีผู้สมัครสอบ 7,000 คน ถึง 8,000 คน แต่มีผู้สอบผ่านข้อเขียนได้ไม่เกิน 100 คน ทั้งๆ ที่ตำแหน่งผู้พิพากษายังขาดอยู่มากแต่ผู้เข้าสอบสอบไม่ได้เองและขอยื่นยันว่าการสอบเนติบัณฑิตและการสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาเป็นการสอบที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างที่สุด

วันที่ 5 พฤษภาคมนี้กลุ่มอนุรักษ์ป่าเชียงใหม่จะออกมาชุมนุมเพื่อกดดันรัฐบาลอีกครั้งเป็นการปลุกกระดมขนาดใหญ่ขอคืนพื้นที่ป่าทั้งที่ไม่ใช่ป่าแต่มีเป้าหมายที่สูงกว่านั้นเพื่อสร้างกระแสโค่นล้มรัฐบาล คสช.รวมถึงการชูธงประชาธิปไตยและอาจเลยเถิดไปถึงขั้นประกาศตั้งรัฐเอกราชล้านนาที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นจึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่ไม่น้อย

ทีมข่าวการเมือง

Source :

มติชนสุดสัปดาห์

Date :

4 พ.ค. 2561

Page :

13

No:

61141900



อำนาจ ‘แห้ว’

อำนาจเต็ม ทั้งในฐานะนายกรัฐมนตรี
อำนาจเต็ม ทั้งในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)

แต่อำนาจ ก็ “แห้ว” ไปเสียเฉยๆ

เมื่อต้องมาเผชิญกับปัญหาโครงการก่อสร้างบ้าน
พักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค 5 บนพื้นที่ป่าเชิงดอย
สุเทพ ต.ดอนแก้ว อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
คัดค้าน ด้วยเห็นว่าเป็นการทำลายป่า และเป็นหัตถ์
อุจาด แม้จะก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม
ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ได้แสดงพลังล่าสุดวันที่ 29 เมษายน ที่ลานช่วงประตู
ท่าแพ จ.เชียงใหม่

โดยมีประชาชนกว่า 5,000 คน มารวมตัวกันเพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ ไม่เอาบ้านป่าแห้ว

พร้อมใจกันสู้กับบิ๊นสีเขียว

และเรียกร้องให้รื้อถอนบ้านพักตุลาการบริเวณ
เชิงดอยสุเทพดังกล่าว ภายใน 7 วัน

โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 40 องค์กรเข้าร่วม
สะท้อนให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ “จุด
ติด”

จุดติด ด้วยโครงการบ้านพักตุลาการริมดอย
สุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้กลายเป็นคำถามถึง
ความเท่าเทียมในการดำเนินนโยบายที่ดิน
ผืนป่าของ คสช.

ซึ่งเป็นนโยบาย “ไร่และขาย” ของคณะรัฐประหาร
ที่ประกาศไว้เมื่อก้าวสู่อำนาจในปี 2557

โดยกำหนดว่าจะคืนผืนป่าให้ได้ 40% ตามแผน
แม่บท

แต่นโยบายดังกล่าว ไม่ปรากฏผลเท่าใดนัก
ตรงกันข้าม กลับมีโครงการก่อสร้างบ้านพัก
ตุลาการในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของดอยสุเทพที่ชาว
บ้านนับถือ และยังเป็นกรรพพื้นที่ป่าดั้งเดิม ซึ่งเป็น
แนวเขตแดนที่ภาคประชาสังคมและกองทัพซึ่งเป็นผู้
ดูแลพื้นที่นี้ทำสัญญาร่วมกันไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว

มาเสียดแทงหัวใจ

อาคารชุด 9 แห่งและบ้านพักตุลาการ 45 ที่ล้ำ
เข้าไปในแนวเขตป่าดั้งเดิมกลายเป็นสิ่งยอมรับไม่ได้
นำไปสู่การยื่นคำขาด “ต้องรื้อ” ออกไป และฟื้นฟู
ป่ากลับคืนมา

อย่างไรก็ตาม สำนักงานศาลยุติธรรมได้ออก
แถลงการณ์ยืนยันว่าไม่อาจยุติและรื้อถอนโครงการ
ได้เพราะจะถูกคู่สัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และ
จะถูกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการหา
ผู้รับผิดชอบตามกฎหมายด้วย

นายสรวิช เบญจกุล เลขานุการ สนง.ศาลยุติธรรม
ระบุว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติให้
รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายและมีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงไปยังรัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเป็นคนตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร

ขณะที่ตัวแทนศาลอุทธรณ์ภาค 5 เรียกร้องขอ
เวลา 10 ปี ในการอยู่อาศัยและจะฟื้นฟูสภาพป่า
กลับคืนมา

แต่ดูเหมือนว่าเครือข่ายประชาชนจะยอมรับไม่ได้
แถมยังโกรธเคืองข้อต่อรองดังกล่าว

สถานการณ์จึงร้อนฉ่า

วณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล”
เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน



ต่อส่วนรวมเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
เปลี่ยนแปลงไปจึงต้องดู
หลายๆ อย่าง เพราะมี
กฎหมายหลายฉบับ”
“ยืนยันว่ารัฐบาลให้
ความสำคัญต่อความ
รู้สึกของชาวเชียงใหม่”
พล.อ.ประยุทธ์ฯ
ถือเป็นความพยายาม
“ซื้อเวลาออกไป” ของ
รัฐบาลอีกครั้ง
ซึ่งเครือข่ายชาว
เชียงใหม่จะยินยอมหรือ

เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโครงการสร้างบ้านพัก
ตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพ” โดยสำรวจระหว่าง
วันที่ 21-23 เมษายน จากประชาชนทั่วประเทศ
1,250 หน่วยตัวอย่าง

พบว่าผลสอดคล้องกับท่าทีของชาวเชียงใหม่

คือ ประชาชนร้อยละ 85.20 ระบุว่า ไม่เหมาะสม
เพราะเป็นการทำลายป่าไม้ ทำลายธรรมชาติและระบบ
นิเวศ ลิ่นปลี่ยนงบประมาณ ควรนำงบประมาณไปใช้
ทำอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับคนในพื้นที่ และ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้าง สำหรับ
ความคิดเห็นของประชาชน ส่วนการรื้อถอนบ้าน
พักตุลาการศาลบริเวณดอยสุเทพออกทั้งหมด พบ
ว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.84 ระบุว่าเห็นด้วย

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม “เพจไทยคู่
ฟ้า” ของรัฐบาล

โพสต์ตามความเห็นแก่ปัญหาบ้านพักตุลาการเชิง
ดอยสุเทพว่ารัฐบาลควรจะทำอย่างไร

ปรากฏว่าผ่านไปเพียง 3 ชั่วโมง

มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นถึง 5 พันคน

โดยส่วนใหญ่ระบุว่าต้องการให้รื้อทิ้ง ขอคืนพื้นที่
ป่า บางส่วนระบุว่าไม่ต้องรื้อแต่ห้ามใช้พักอาศัย ให้
นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น

กระแสไปในทิศทางเดียวกัน คือไม่เอา บ้าน
ป่าแห่ง!

นายสุริยันท์ หงษ์วีไล โฆษกศาลยุติธรรม ได้
ออกมาย้ำทำที่ว่า ทางสำนักงานศาลยุติธรรม
ยังยืนตามมติของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(ก.บ.ศ.) ที่มีมติให้นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป หากได้ผล
ประการใดทางสำนักงานศาลยุติธรรมไม่ขัดข้อง
นั้นเท่ากับ “เผื่อร้อน” ตกอยู่ในมือของ
พล.อ.ประยุทธ์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ภายหลังเป็นประธาน
การประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ได้เปิดใจ โดย
ยอมรับว่าไม่สบายใจและมีความกังวลใจต่อเรื่องนี้

“จึงได้ตั้งคณะทำงานโดยมีนายสุวัจน์ ทัศนัย
วรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ลงไปพูดคุย ทราบว่ามีผลการพูดคุยในทางที่ดี การที่
จะออกมาเคลื่อนไหวเดินขบวนต่างๆ จะเป็นปัญหา

ไม่ คงต้องติดตาม

แต่เรื่องนี้คงหาข้อยุติไม่ได้ง่ายๆ เพราะ “มือกฎ
หมาย” ของรัฐบาล อย่างนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาชี้ว่า

“ฝ่ายศาลก็บอกว่าเขาทำถูกกฎหมาย ประชาชนก็
ยอมรับว่าฝ่ายศาลก็ทำถูกกฎหมาย แต่มันขัดความ
รู้สึกและขัดธรรมาภิบาล ทุกคนจึงต้องช่วยกันคิด
หลายตลบ เพราะการทุบบ้านดังกล่าวทั้งถือเป็นการ
ทำผิดกฎหมาย ทำลายทรัพย์สินของราชการที่ใช้รับ
ประมาณกว่าพันล้านในการก่อสร้าง ซึ่งผู้ชุมนุมก็
ทราบเรื่องนี้ เขาก็มีมติที่แตกออกไปหลายประเด็น
ขณะที่ฝ่ายศาลก็ไม่ขัดข้องหากจะต้องย้ายสถานที่ใหม่
แต่ขอให้ระวังเรื่องการจะทุบบ้านดังกล่าว เพราะถือ
เป็นการทำผิดกฎหมาย ซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนขอ
ให้ใช้ ม.44 สั่งทุบบ้าน แต่นายกฯ บอกว่ามันไม่ใช่
เป็นเหตุเป็นผลที่จะไปทำอย่างนั้น”

นี่จึงเป็นความยุ่งยากของการแก้ปัญหา

แต่กระนั้น รัฐบาลจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้
เพราะคำว่า “หมู่บ้านป่าแห่ง” ได้ประทับลงใจ
ของชาวบ้านโดยทั่วไปแล้ว

และคงไม่สนุกนัก หากรัฐบาลจะเมินเฉย เพราะ
จะถูกมองว่าเป็น “รัฐบาลอำมาจแห่ง”

ทั้งที่รัฐบาลและ คสช. มีอำนาจอยู่เต็มมือ

แต่กลับไม่สามารถใช้อำนาจนั้นได้

นี่ย่อมทำให้ “จุดแข็ง” กลายเป็นจุดอ่อน คือไม่
สามารถใช้อำนาจ หรือตัดสินใจ

ไม่แตกต่างจากรัฐบาลพลเรือน โดยเฉพาะที่มา
จากการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐบาลนี้ และ คสช. เคยโจมตี
เสมอว่า ไม่แก้ปัญหา และปล่อยให้ปัญหาหมักหมม
แต่พอถึงตนเอง ก็ตกอยู่ในภาวะล่อลวงเหมือน
กัน

นี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า บางทีรัฐบาลที่มีอำนาจ
เต็ม ก็ไม่สามารถจัดการปัญหาได้เช่นกัน

และการไม่แก้ปัญหาที่ไปสะท้อนว่า สิ่งของตนเอง
เคยสัญญาหรือประกาศอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะ
“การคืนผืนป่า” ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

จะทำได้ก็เฉพาะกับชาวบ้านตาตาๆ ที่ “บุกรุก” ที่
เพราะไม่มีที่ทำกินหรืออยู่อาศัย

ส่วนที่มี “อภิสิทธิ์” หรือมีกลไกราชการคุ้มครอง

กลับไม่สามารถดำเนินการอะไรได้

เช่นนี้เอง ทำให้รัฐบาลและ คสช. ถูกมองว่า “อำนาจเหว่ง” มากยิ่งขึ้นเสียเอง

จะมีอำนาจเต็มเปี่ยมก็เฉพาะการ “ดูด” การ “ตึง” เอานักการเมืองที่ตนเองเคยรังเกียจมาเป็นฐานเพื่อ “เสริม” อำนาจเหว่งๆ เท่านั้น!

นายเดชารัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความเห็นกรณีผ่านเฟซบุ๊ก Decharut Sukkumnoed กรณีป่าเหว่งไว้อย่างแหลมคมว่า

“...รัฐบาล คสช. อาจอ้างว่า บ้านพักสุดหรูเป็นสมบัติของทางราชการ (จึงรื้อไม่ได้)

แต่การอ้างเช่นนี้ ก็คงไม่ถูกต้องเช่นกัน ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ

หนึ่ง ตัวศาลยุติธรรมก็เคยรื้ออาคารศาลฎีกาหลังเก่า ซึ่งเป็นสมบัติของทางราชการ และเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของชาติมาแล้วเช่นกัน

สอง เมื่อรื้อแล้ว ป่าไม้ที่ได้กลับคืนมาก็เป็นสมบัติของทางราชการเช่นเดิม

เพราะฉะนั้น การรื้อบ้านพักป่าเหว่ง จึงไม่ใช่การทำให้สมบัติของทางราชการลดลง แต่เป็นการเปลี่ยนสมบัติอย่างหนึ่ง (คือบ้านพัก) ไปเป็นสมบัติอีกอย่างหนึ่ง (คือป่าที่จะขายเหว่ง) มากกว่า

ถามสมบัติที่จะได้กลับคืนมาก็คือป่าที่ขายเหว่งนั้น ยังเป็นสมบัติที่สาธารณชนมีส่วนจะได้รับประโยชน์ร่วมกันมากกว่าบ้านพักของผู้ดำรงตำแหน่งไม่กี่ตำแหน่งเสียอีก

แล้วถ้าเช่นนั้น รัฐบาล คสช. กลัวอะไร คิดว่าสิ่งที่รัฐบาลกลัวการ “รื้อ” ไม่ใช่ตัวหมู่บ้านเองหรือ

แต่รัฐบาลน่าจะกลัวการ “รื้ออำนาจ” ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใช้พื้นที่ป่าเหว่งแห่งนี้มากกว่า

ผมไม่ได้หมายถึง “การรื้อถอนอำนาจ” ของบุคคล แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นอนุมัติโครงการดังกล่าว

แต่หมายถึง “การรื้อถอนอำนาจของสถาบันรัฐ” ที่ตัดสินใจใช้พื้นที่ป่าต่างๆ กันอยู่ตามลำพังมากกว่า หากการ “รื้อถอนอำนาจ” ครั้งนี้สำเร็จ รัฐก็อาจกังวลว่า จะมีการ “รื้อถอนอำนาจ” ในกรณีอื่นๆ ทั้งที่ได้ขออนุญาตไปแล้ว และจะขอต่อไปในอนาคต

เราต้องไม่ลืมว่า ที่ผานาม มีการขอใช้พื้นที่ป่า (ที่อ้างว่าเสื่อมโทรม) ไปทำโรงงานเครื่องตีไม้บำรุงกำลังไปทำสนามบิน ไปใช้ในกิจการของทหาร รวมถึงมีการอนุญาตให้พื้นที่บริเวณที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ซึ่งก็มาจากป่าเสื่อมโทรม) ไปทำกิจการด้านพลังงานต่างๆ มากมาย

เกือบทุกโครงการที่ขออนุญาตนั้น สาธารณชนแทบจะไม่ทราบเรื่องหรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาเลย จนกระทั่งเรื่องแดงขึ้นมาแน่แท้ละ ครั้งนี้ที่หมู่บ้านป่าเหว่งก็เช่นกัน

นี่คือ ภัยาคติ ที่รัฐบาลกลัวในการ “รื้อ” หมู่บ้านป่าเหว่งครั้งนี้

ยิ่งหากไม่สามารถกล่าวโทษผู้ใดในทางกฎหมาย เป็นรายบุคคลได้ รัฐบาลยิ่งเกร็งเกรงว่า สิ่งที่จะถูกรื้อถอนไปพร้อมกับหมู่บ้านป่าเหว่งด้วยคืออำนาจของสถาบันรัฐ ในการจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะตามลำพังนั่นเอง”

ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องยอม “อำนาจเหว่ง”!?!? ●